

Số: 1612/TTr-UBND

Hương Trà, ngày 06 tháng 5 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế quản lý và thành lập phường Hương Vinh**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;*

*Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;*

*Căn cứ Thông báo số 3304/TB-TTKQH ngày 03/9/2019 của Tổng thư ký Quốc hội về thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Công văn số 9111/NPCP-QHĐP ngày 08/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về một số kiến nghị với Chính phủ nêu tại Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;*

*Căn cứ Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030;*

*Căn cứ Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 17/4/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tại Hội nghị phiên bất thường họp ngày 16/4/2020 ;*

Thực hiện Công văn số 332/SNV-XDCQ ngày 30/3/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến cử tri liên quan đến đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã chỉ đạo các phòng, ban lập hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế quản lý và

thành lập phường Hương Vinh. Tiếp đó, tiến hành lấy ý kiến cử tri trên địa bàn, thông qua Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà tại kỳ họp bất thường lần thứ ba, ngày 06/5/2020, Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà đã quyết nghị và ban hành Nghị quyết tán thành nội dung điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế quản lý và thành lập phường Hương Vinh.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về nội dung điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế quản lý và thành lập phường Hương Vinh, cụ thể như sau:

## **I. HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH**

### **1. Thị xã Hương Trà**

Theo số liệu thống kê của tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến ngày 31/12/2019 thị xã Hương Trà có 517,5 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số là 130.484 người.

Toàn thị xã có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường: Tứ Hạ, Hương Vân, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chũ, Hương An, Hương Hồ và 08 xã: Hải Dương, Hương Phong, Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Bình, Hương Thọ, Bình Tiên, Bình Thành.

Địa giới hành chính: Đông giáp huyện Phú Vang, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Tây giáp huyện Phong Điền và huyện A Lưới; Nam giáp thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới; Bắc giáp huyện Quảng Điền, huyện Phong Điền và biển Đông.

### **2. Phường Hương Hồ**

Theo số liệu thống kê của thị xã Hương Trà, tính đến ngày 31/12/2019 phường Hương Hồ có 33,47 km<sup>2</sup> (3.346,95 ha) diện tích tự nhiên, dân số 10.667 người (đã bao gồm dân số quy đổi).

Địa giới hành chính: Đông giáp phường Thủy Biều, phường Hương Long thuộc thành phố Huế và xã Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy; Tây giáp xã Hương Bình; Nam giáp xã Hương Thọ và xã Hương Bình; Bắc giáp phường Hương Long thuộc thành phố Huế và phường Hương An, phường Hương Chũ.

### **3. Phường Hương An**

Theo số liệu thống kê của thị xã Hương Trà, tính đến ngày 31/12/2019 phường Hương An có 11,01 km<sup>2</sup> (1.101,36 ha) diện tích tự nhiên, dân số 6.574 người (đã bao gồm dân số quy đổi).

Địa giới hành chính: Đông giáp phường An Hòa, phường Hương Long thuộc thành phố Huế và phường Hương Hồ; Tây giáp phường Hương Chũ và

phường Hương Hồ; Nam giáp phường Hương Hồ; Bắc giáp phường An Hòa thuộc thành phố Huế và phường Hương Chữ.

#### 4. Xã Hương Thọ

Theo số liệu thống kê của thị xã Hương Trà, tính đến ngày 31/12/2019 xã Hương Thọ có 47,17 km<sup>2</sup> (4.716,57 ha) diện tích tự nhiên, dân số 5.530 người (đã bao gồm dân số quy đổi).

Địa giới hành chính: Đông giáp xã Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy; Tây giáp xã Bình Thành và xã Hương Bình; Nam giáp xã Dương Hoà thuộc thị xã Hương Thủy; Bắc giáp xã Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy và xã Hương Bình, phường Hương Hồ.

#### 5. Xã Hương Phong

Theo số liệu thống kê của thị xã Hương Trà, tính đến ngày 31/12/2019 xã Hương Phong có 15,84 km<sup>2</sup> (1.584,03 ha) diện tích tự nhiên, dân số 12.573 người (đã bao gồm dân số quy đổi).

Địa giới hành chính: Đông giáp thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang và xã Hải Dương; Tây giáp xã Quảng Thành thuộc huyện Quảng Điền; Nam giáp xã Phú Mậu, xã Phú Thanh, thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang và xã Hương Vinh; Bắc giáp xã Hải Dương.

#### 6. Xã Hương Vinh

Theo số liệu thống kê của thị xã Hương Trà, tính đến ngày 31/12/2019 xã Hương Vinh có 7,14 km<sup>2</sup> (714,49 ha) diện tích tự nhiên, dân số 16.074 người (đã bao gồm dân số quy đổi).

Địa giới hành chính: Đông giáp xã Phú Mậu thuộc huyện Phú Vang; Tây giáp phường Hương Sơ thuộc thành phố Huế và xã Hương Toàn; Nam giáp các phường Hương Sơ, Phú Thuận, Phú Bình, Phú Hậu thuộc thành phố Huế; Bắc giáp xã Quảng Thành thuộc huyện Quảng Điền và các xã Hương Phong, Hương Toàn.

#### 7. Xã Hải Dương

Theo số liệu thống kê của thị xã Hương Trà, tính đến ngày 31/12/2019 xã Hải Dương có 10,18 km<sup>2</sup> (1.017,62 ha) diện tích tự nhiên, dân số 6.963 người (đã bao gồm dân số quy đổi).

Địa giới hành chính: Đông giáp biển Đông và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang; Tây giáp Quảng Thành Thuộc huyện Quảng Điền và xã Hương Phong; Nam giáp thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang và xã Hương Phong; Bắc giáp xã Quảng Công thuộc huyện Quảng Điền và Biển Đông.

**II. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG HƯƠNG AN, HƯƠNG HỒ VÀ CÁC XÃ HẢI DƯƠNG, HƯƠNG**

## **PHONG, HƯƠNG THỌ, HƯƠNG VINH VỀ THÀNH PHỐ HUẾ QUẢN LÝ VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG HƯƠNG VINH**

### **1. Sự cần thiết về việc điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế quản lý**

Với mục tiêu, định hướng xây dựng thành phố Huế thành một trong sáu đô thị cấp quốc gia trong hệ thống đô thị Việt Nam, là một trong ba thành phố di sản của Đông Dương với tư cách là thành phố Festival, trung tâm du lịch văn hóa, đặc sắc của Châu Á và là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế; với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Từ thực tế đó, dựa trên định hướng phát triển không gian đô thị của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và Đề án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 phê duyệt; định hướng phát triển đô thị theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tại Hội nghị lần thứ 17 (Khóa XV) thông qua Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030. Ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030, trong đó xác định việc mở rộng thành phố Huế trên cơ sở một phần thị xã Hương Trà gồm các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh là đòi hỏi thực tiễn khách quan phù hợp với chương trình phát triển đô thị của tỉnh.

Qua tình hình khảo sát thực tế phát triển tại các xã, phường nằm trong quy hoạch điều chỉnh về thành phố Huế, cơ cấu kinh tế những năm gần đây chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao, xu hướng phát triển đô thị hóa ngày càng bộc lộ rõ nét. Bên cạnh đó, hệ thống các công trình hạ tầng đã được xây dựng đồng bộ, hệ thống giao thông, nhà ở và các khu đô thị mới hiện đại không những làm thay đổi diện mạo của các xã, phường mà còn tạo tiền đề, thu hút nguồn lực đầu tư nhằm phát triển hơn nữa kinh tế - xã hội của địa phương lân cận.

### **2. Sự cần thiết thành lập phường Hương Vinh**

Xã Hương Vinh nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Huế có tuyến Tỉnh lộ ĐT 8B và các trục đường liên xã kết nối giao thông với các vùng lân cận, tạo thành một hệ thống giao thông đồng bộ, khép kín, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, xã Hương Vinh sẽ là nơi tập trung phát triển đô thị, tạo quỹ đất để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Trong những năm qua, kinh tế địa phương tăng trưởng và phát triển khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 967,33 tỷ, tổng thu ngân sách trên địa bàn 12,61 tỷ đồng, chi ngân sách 6,74 tỷ đồng. Hiện nay, xã Hương Vinh có tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển mạnh; hệ thống giao thông trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, nhiều tuyến đường trục chính liên xã, thôn được nhựa hóa, bê tông hóa đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần tạo diện mạo đô thị Hương Vinh thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh.

Trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa và dân số tăng nhanh trong những năm qua, đã có tác động rất lớn đến đời sống cũng như sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã Hương Vinh. Quan hệ sản xuất, giao dịch hành chính, thương mại, văn minh đô thị,... của người dân đã dần chuyển sang môi trường đô thị, hiện đại hơn, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm chú trọng; giáo dục, y tế ngày một phát triển đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân. Tuy nhiên, những thay đổi về kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa đã và đang đặt ra cho các xã nhiều vấn đề mới cần giải quyết như: quản lý kinh tế, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, kiến trúc đô thị, quản lý dân cư, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường do bộ máy quản lý hành chính nhà nước theo quy định vẫn được tổ chức theo mô hình chính quyền nông thôn.

Việc thành lập phường Hương Vinh đảm bảo cơ cấu nội, ngoại thành của thành phố Huế trong tương lai; từng bước phát triển đô thị Huế theo mục tiêu và tính chất theo Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 mà Thủ tướng chính phủ đã đặt ra. Từ thực tế đó, việc thành lập Hương Vinh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hương Vinh hiện hữu là yêu cầu cấp bách và rất cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực; đồng thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

### **III. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG HƯƠNG AN, HƯƠNG HỒ VÀ CÁC XÃ HẢI DƯƠNG, HƯƠNG PHONG, HƯƠNG THỌ, HƯƠNG VINH VỀ THÀNH PHỐ HUẾ QUẢN LÝ VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG HƯƠNG VINH**

## **1. Phương án điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế quản lý**

- Điều chỉnh toàn bộ 33,47 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số 10.667 người của phường Hương Hồ về thành phố Huế quản lý;

- Điều chỉnh toàn bộ 11,01 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số 6.574 người của phường Hương An về thành phố Huế quản lý;

- Điều chỉnh toàn bộ 47,17 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số 5.530 người của xã Hương Thọ về thành phố Huế quản lý;

- Điều chỉnh toàn bộ 15,84 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số 12.573 người của xã Hương Phong về thành phố Huế quản lý;

- Điều chỉnh toàn bộ 7,14 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số 16.074 người của xã Hương Vinh về thành phố Huế quản lý;

- Điều chỉnh toàn bộ 10,18 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số 6.963 người của xã Hải Dương về thành phố Huế quản lý.

## **2. Phương án thành lập phường Hương Vinh**

Thành lập phường Hương Vinh trên cơ sở nguyên trạng 7,14 km<sup>2</sup> (714,49 ha) diện tích tự nhiên và dân số 16.074 người của xã Hương Vinh.

Trụ sở làm việc của phường Hương Vinh: Giữ nguyên trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của xã Hương Vinh hiện có.

## **IV. KẾT QUẢ SAU KHI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG HƯƠNG AN, HƯƠNG HỒ VÀ CÁC XÃ HẢI DƯƠNG, HƯƠNG PHONG, HƯƠNG THỌ, HƯƠNG VINH VỀ THÀNH PHỐ HUẾ QUẢN LÝ VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG HƯƠNG VINH**

### **1. Thị xã Hương Trà**

Thị xã Hương Trà có 392,69 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số 72.103 người; có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường (Tứ Hạ, Hương Vân, Hương Vãn, Hương Xuân, Hương Chũ) và 04 xã (Hương Toàn, Hương Bình, Bình Tiến, Bình Thành).

Địa giới hành chính: Đông giáp thành phố Huế; Tây giáp huyện Phong Điền và huyện A Lưới; Nam giáp thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới. Bắc giáp huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền.

### **2. Phường Hương Vinh**

Phường Hương Vinh có 7,14 km<sup>2</sup> (714,49 ha) diện tích tự nhiên, dân số 16.074 người.

Địa giới hành chính: Đông giáp xã Phú Mậu; Tây giáp xã Hương Toàn thị xã Hương Trà và phường Hương Sơ; Nam giáp phường Hương Sơ, phường Thuận Lộc (mới), phường Tây Lộc (mới), phường Phú Hậu; Bắc giáp xã Quảng Thành huyện Quảng Điền, và xã Hương Phong.

**V. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VÀ Ý KIẾN ĐẠI BIỂU HĐND TRÊN ĐỊA BÀN** (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*)

*(Kèm theo Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả ý kiến đại biểu HĐND cùng cấp về nội dung điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế quản lý và thành lập phường Hương Vinh)*

Trên đây là nội dung điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế và thành lập phường Hương Vinh. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hà Văn Tuấn**

**Bảng kết quả lấy ý kiến cử tri và đại biểu HĐND các cấp về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế quản lý và thành lập phường Hương Vinh thuộc thành phố Huế**

*(Kèm theo Tờ trình số: 1612 /TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà)*

**A. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI**

**1. Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Thọ về thành phố Huế quản lý.**

STT	Tên đơn vị hành chính	Số cử tri	Cử tri tham gia bỏ phiếu		Cử tri đồng ý		Cử tri không đồng ý		Ghi chú
			Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	
1	Phường Hương An	4.826	4.826	100	4.585	95	241	5	
2	Phường Hương Hồ	7.062	7.062	100	6.935	98,20	127	1,80	
3	Xã Hải Dương	4.537	4.537	100	4.505	99,29	32	0,71	
4	Xã Hương Phong	8.163	8.163	100	8.049	98,60	114	1,40	
5	Xã Hương Vinh	9.986	9.986	100	9.935	99,49	51	0,51	
6	Xã Hương Thọ	4.072	4.072	100	4.063	99,78	9	0,22	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>38.646</b>	<b>38.646</b>	<b>100</b>	<b>38.072</b>	<b>98,51</b>	<b>574</b>	<b>1,48</b>	



## 2. Về việc thành lập phường Hương Vinh

STT	Tên đơn vị hành chính	Số cử tri	Cử tri tham gia bỏ phiếu		Cử tri đồng ý		Cử tri không đồng ý		Ghi chú
			Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	
1	Xã Hương Vinh	9.986	9.986	100%	9.935	99,49	51	0,51	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.986</b>	<b>9.986</b>	<b>100%</b>	<b>9.935</b>	<b>99,49</b>	<b>51</b>	<b>0,51</b>	

## B. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND

1. Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Thọ về thành phố Huế quản lý

STT	Tên đơn vị hành chính	Tổng số đại biểu HĐND	Số đại biểu dự họp	Số đại biểu đồng ý	Tỷ lệ (%) trên số ĐB dự họp)	Tỷ lệ (%) trên số ĐB HĐND)	Số đại biểu dự họp không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Phường Hương An	24	23	23	100	95,83	0		
2	Phường Hương Hồ	21	21	21	100	100	0		
3	Xã Hải Dương	26	25	25	100	96,15	0		
4	Xã Hương Phong	25	25	25	100	100	0		
5	Xã Hương Vinh	25	23	23	100	92	0		
6	Xã Hương Thọ	23	23	23	100	100	0		
7	Thị xã Hương Trà	34	33	33	100	97,05	0		

## 2. Về việc thành lập phường Hương Vinh

<b>STT</b>	<b>Tên đơn vị hành chính</b>	<b>Tổng số đại biểu HĐND</b>	<b>Số đại biểu dự họp</b>	<b>Số đại biểu đồng ý</b>	<b>Tỷ lệ (% trên số ĐB dự họp)</b>	<b>Tỷ lệ (% trên số ĐB HĐND)</b>	<b>Số đại biểu dự họp không đồng ý</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Xã Hương Vinh	25	23	23	100	92	0		
2	Thị xã Hương Trà	34	33	33	100	97,05	0		